



ที่ ศก ๕๑๐๐๘ /ว๒๑๓๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
๓๕๐ หมู่ ๓ ถ.เลียงเมือง ต.หนองไผ่
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่

เรียน ผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดศรีสะเกษที่ ศก ๐๐๒๓.๗/ว๒๗๗๐ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากกระทรวงศึกษาธิการว่าได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ขึ้นแทนฉบับเดิม เพื่อให้การจัดการศึกษาของชาติสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศและรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมหนังสือนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งให้โรงเรียนทราบ และดำเนินการ ดังนี้

(๑) ดำเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ที่จะประกาศบังคับใช้

(๒) ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และทิศทางการจัดการศึกษาและการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ตามความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน

(๓) ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีความสอดคล้องครอบคลุมกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างครบถ้วน โดยให้ความสำคัญกับวิธีการหรือกระบวนการการเรียนรู้มากกว่าข้อมูลหรือเนื้อหา เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจแทนการจดจำเพียงอย่างเดียว

(๔) ดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยอาจจัดทำแผนโครงการในเชิงบวก เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถพัฒนาหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้หรือสามารถจัดการเรียนรู้ได้บรรลุตามเป้าหมายตามมาตรฐานตัวชี้วัดหรือมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ซึ่งแผนงานโครงการดังกล่าวจะต้องไม่สร้างภาระเพิ่มให้กับครูหรือเป็นการแยกครูออกจากนักเรียน

(๕) ดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ครบทุกแห่ง ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑

(๖) พิจารณานำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกสถานศึกษา ควรคำนึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับเป็นลำดับแรก และจะต้องสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูจัดทำไว้ หากมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยั้งที่จะต้องนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาต และจะต้องจัดเวลาสำหรับการจัดการเรียนรู้ชัดเจนเวลาที่นำนักเรียนออกไปร่วมกิจกรรมด้วย

/ ทั้งนี้

ทั้งนี้ ในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตามข้อ (๑) - (๕) อาจดำเนินการโดยใช้งบประมาณที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๒๑๖๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ รายการส่งเสริมศักยภาพ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา โดยดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญศักดิ์ แซ่จิ่ง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ



เลขที่หนังสือ: ๕๑๑๐
วันที่: 25 มิ.ย. 2561
เวลา: 16.00

ที่ ศก ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๗๖

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนเทพา ศก ๓๓๐๐๐ 1860
25 มิ.ย. 2561
16.08

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่

เรียน นายอำเภอกันทรารมย์, ราชิไศล, ห้วยทับทัน, โนนคูณ, บึงบูรพ์ นายองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และนายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๖๘๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากกระทรวงศึกษาธิการว่าได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ขึ้นแทนฉบับเดิม เพื่อให้การจัดการศึกษาของชาติสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศและรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้น จึงต้องเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ จึงขอแจ้งแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้และขอความร่วมมืออำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

(๑) แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการติดตามและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ที่จะประกาศใช้บังคับ

(๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และทิศทางการจัดการศึกษาและการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ตามความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน

(๓) ส่งเสริมสนับสนุน กำกับ และติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีความสอดคล้องครอบคลุมกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างครบถ้วนโดยให้ความสำคัญกับวิธีการหรือกระบวนการการเรียนรู้มากกว่าข้อมูลหรือเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจแทนการจดจำเพียงอย่างเดียว

(๔) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยอาจจัดทำแผนงานโครงการในเชิงบวก เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถพัฒนาหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้หรือสามารถจัดการเรียนรู้ได้บรรลุตามเป้าหมายตามมาตรฐานตัวชี้วัดหรือมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดซึ่งแผนงานโครงการดังกล่าวจะต้องไม่สร้างภาระเพิ่มให้กับครูหรือเป็นการแยกครูออกจากนักเรียน

(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ครบทุกแห่ง ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑

/ (๖) กำชับ...



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๗๔๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

ที่ มิถุนายน ๒๕๖๑
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
 รับที่... ๒๕๖1
 0023.1 บริหารทั่วไป
 0023.2 บริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 0023.3 ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 0023.4 ฝึกอบรม
 0023.5 การเงินบัญชี

เรื่อง แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่
 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ขึ้นแทนฉบับเดิม เพื่อให้การจัดการศึกษาของชาติสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศและรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้น จึงต้องเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอแจ้งแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้และขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

(๑) แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการติดตามและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ที่จะประกาศใช้บังคับ

(๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับสภาพปัญหา ในชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และทิศทางการจัดการศึกษาและการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ตามความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน

(๓) ส่งเสริมสนับสนุน กำกับ และติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของครูให้มีความสอดคล้อง ครอบคลุมกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างครบถ้วน โดยให้ความสำคัญกับวิธีการหรือ กระบวนการการเรียนรู้มากกว่าข้อมูลหรือเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจแทนการจดจำเพียงอย่างเดียว

(๔) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยอาจจัดทำ แผนงานโครงการในเชิงบวก เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถพัฒนาหรือจัด กิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้หรือสามารถจัดการเรียนรู้ได้บรรลุตามเป้าหมายตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดหรือมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดซึ่งแผนงานโครงการดังกล่าว จะต้องไม่สร้างภาระเพิ่มให้กับครูหรือเป็นการแยกครูออกจากนักเรียน

(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาให้ครบทุกแห่ง ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑


(๖) กำชับเกี่ยวกับการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกสถานศึกษาควรคำนึงถึงประโยชน์ ที่นักเรียนจะได้รับเป็นลำดับแรกและจะต้องสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครู จัดทำไว้ หากมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยั้งที่จะต้องนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาต และจะต้องจัดเวลาสำหรับการจัดการเรียนรู้ชดเชยเวลาที่ นำนักเรียนออกไปร่วมกิจกรรมด้วย

๒. ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ/ชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ คน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นเป็นคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากท้องถิ่นจังหวัดเป็นเลขานุการ โดยให้มีหน้าที่นิเทศการจัดการจัดเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีตำแหน่งศึกษานิเทศก์

๓. ในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ (๒) - (๕) อาจดำเนินการโดยใช้งบประมาณที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดหนุนตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๑๖๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ รายการส่งเสริมศักยภาพ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา โดยดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นาย) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒ - ๕๓๑๕
โทรสาร ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘